



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๘๘

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือเที่ยววัง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามวังวออง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 26/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☺ กทม. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ "ครัวพระราชทาน" มอบอาหารให้ประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19
- ☺ เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 อำนวยความสะดวกผู้พิการและรองรับการประชมเอเปค

ข่าวคนบ้านเดียวกัน

- ☺ แจ้งเขตประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ และจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญฯ

ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ ประเวศเผ้าระวังส้มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน
- ☺ หลายเขตแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในช่วงวันตรุษจีน
- ☺ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ หนองแขมจัด โครงการเทศกาลอาสาจากราจร พาน้องข้ามถนน
- ☺ วังทองหลางตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ☺ ภาษีเจริญและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ☺ สาทรและหนองแขมจัด โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปยังพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

กทม. จัดกิจกรรมจิตอาสา “ครัวพระราชทาน” มอบอาหารให้ประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้น่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่นำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงาน ในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (8 ก.พ. 64) เวลา 11.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โรงครัวพระราชทาน” โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อมอบให้ประชาชนในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่ ชุมชนยิ่งศิริ จำนวน 100 ชุด ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ จำนวน 200 ชุด และคอนโด 57 จำนวน 200 ชุด รวมจำนวน 500 ชุด โดยมีเมนูประกอบด้วยกระเพราไก่ ไช้ตัม ไช้ดาว และไช้เจียว รวมทั้งมอบ มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ชาวชุมชนอีกด้วย โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม และผู้บริหาร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ร่วมพิธี ณ บริเวณคอนโดพหลโยธิน 57 เขตบางเขน จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนครมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มอบสิ่งของและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงภายในชุมชน จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้ การจัดโรงครัวพระราชทานในวันนี้ ดำเนินถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่หน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมทั้งจัดระเบียบและรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
----- (ชลลดา สปส./อภิณห์พร นค.ฝึกงาน...รายงาน)

เตรียมปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 อำนวยความสะดวกผู้พิการและรองรับการประชุมเอเปค

(8 ก.พ. 64) ณ อาคารธานีมิตรสัมพันธ์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ในที่ประชุม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา กทม. และตร.กชกร วรอาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตยกรรมสาธารณะ รายงานแนวทางการดำเนินโครงการฟุตบาทต้นแบบ โดยนำร่องปรับปรุงทางเท้าถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยว จากการสำรวจสภาพพื้นที่ทางเท้าในปัจจุบันพบว่า พื้นที่ฟุตบาทบางจุดคับแคบ ทางไม่เรียบ ไม่เป็นระดับเดียวกัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรสำหรับผู้พิการ ตลอดจนทางข้ามถนนที่ไม่สะดวกสำหรับผู้พิการ สิ่งซึ่งต้องการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในขณะนี้ มีจำนวนนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้สัญจรในพื้นที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จึงกำหนด ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการรองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคซึ่งกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ด้วย

สำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุง ความยาวประมาณ 2,020 เมตร(ไป-กลับ) รายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย การจัดระเบียบ STREET FURNITURE ทั้งหมดที่อยู่บนทางเท้า การปรับปรุงคันหินและผิวทางเท้า การจัดทำทางลาดคนพิการ ตามรูปแบบมาตรฐานและแก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ การปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง และการปรับปรุงและจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงจำเป็นต้องมีการหารือรูปแบบของโครงการก่อน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมมอบหมาย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือพร้อมกำหนดแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ข่าวคนบ้านเดียวกัน**แจ้งเขตประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งฯ และจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญฯ**

นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ในวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 08.00-15.00 น. นั้น เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการเขตประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งฯ ตามแบบ อ.ก.ก. 9 (ส) ภายในวันที่ 18 ก.พ. 64 โดยถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละไม่เกิน 1,500 คน แล้วปิดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 1 ชุด และส่งให้สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด เพื่อปิดประกาศ ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 2. ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครั้งล่าสุดให้สำนักงานเขตเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ อ.ก.ก. 10 (ส) เพื่อปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งภายในวันที่ 19 ก.พ. 64 โดยเปิดให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถึงวันที่ 22 ก.พ. 64 สำหรับข้าราชการที่ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของหน่วยงานต้นสังกัด

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตภาษีเจริญ วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณชุมชนคานเรือ ช.เพชรเกษม 39 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6624-6625

เขตลาดกระบัง วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนมาเรียลัย แขวงทับยาว ถ.ประชาพัฒนา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตสาทร วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ช.สาทร 9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227, 7228

เขตสายไหม วันที่ 14 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเสริมศิริ หมู่บ้านพฤษภาวิไล 31 (ใกล้ ช.สายไหม 33) หมู่บ้านวิสต้า อเวนิว วัชรพล หมู่บ้านวิสต้า ปาร์ค วัชรพล และหมู่บ้านแก้วกานต์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2158 7365

เขตธนบุรี วันที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 08.30-12.00 น. บริเวณชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงศิริบุญศรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศเผ่าระวังสู่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่สู่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนคชเคอิกอนุสรณ์ โรงเรียนวัดตะกล้า โรงเรียนคลองมะขามเทศ และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้บ ในวันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยให้โรงเรียนเตรียมตัวอย่างนมโรงเรียน ตัวอย่างละ 6 ถุง หรือ 6 กล่อง และนำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข เพื่อเป็นการเผ่าระวังคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้บริโภคนมได้อย่างปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากการบริโภคนมอย่างสูงสุดอีกด้วย

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในช่วงวันตรุษจีน

เขตลาดกระบัง นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปิดให้บริการงานบัตรประชาชน งานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป ในเทศกาลวันตรุษจีน ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 64 โดยในวันที่ 12 ก.พ. 64 และวันที่ 14 ก.พ. 64 ให้บริการเฉพาะแจ้งตายเท่านั้น และวันที่ 13 ก.พ. 64 ให้บริการแจ้งเกิดและแจ้งตาย ซึ่งจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

เขตสวนหลวง นางเรณู ชื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ได้ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 12 ก.พ. 64 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ เขตฯ จึงขอแจ้งงดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.พ. 64 โดยเปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย (08.00-16.00 น.) และ จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ตามปกติ ในวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2321 8695, 0 2322 6225 หรือ ทาง facebook page สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตสายไหม นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. แจ้งว่า จากกรณีที คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ส่งผลให้ในเดือน ก.พ. มีการกำหนดวันหยุดพิเศษ ในวันที่ 12 ก.พ. 64 ซึ่งเป็น “วันตรุษจีน” เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เขตฯ จึงขอแจ้งงดให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับงานฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12-14 ก.พ. 64 โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะ “รับแจ้งการเกิด-การตาย” เท่านั้น ในเวลา 08.00-16.00 น. (พักเที่ยง) และฝ่ายทะเบียนจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2158 7358

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตตรวจคัดพัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 10 ก.พ. 64 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บริเวณโดยรอบวัด และรอบพระบรมมหาราชวัง วันที่ 11 ก.พ. 64 ไต้สะพานพระราม 8 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ วันที่ 12 ก.พ. 64 ทางเดินริมแม่น้ำ ถ.สะพานพุทธ วันที่ 13 ก.พ. 64 ถ.อัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี วันที่ 14 ก.พ. 64 ถ.ดินสอ ทั้ง 2 มุ่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม และวันที่ 15 ก.พ. 64 ถ.ข้าวสาร และสวนหย่อมลิบสามห้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตบางนา วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ช.บางนา-ตราด 56 ช.ลาซาล 8 แยก 4 และแยก 6 ช.ลาซาล 41 ช.อุดมสุข 21 ช.สุขุมวิท 66/1 และ ช.โสมกน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตวังทองหลาง วันที่ 11 ก.พ. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 64, 89-99 114-122 วันที่ 12 ก.พ. 64 ถ.ลาดพร้าว ช.ลาดพร้าว 89-99, 112, 114-122 ช.โรงเรียนพระยาประเสริฐ และ ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0-2538-5350 ต่อ 6976

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 13 ก.พ. 64 สะพานข้ามคลองบุรีรัมย์ ถ.ร่มเกล้า และ ถ.พัฒนาชนบท 3 วันที่ 14 ก.พ. 64 สะพานข้ามคลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง และ ช.ลาดกระบัง 38/3,2

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. วันที่ 13 ก.พ. 64 ณ ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ช.7 เริ่มโค้งของเก่า ถึงหน้าโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ช.เพชรเกษม 77 แยก 4-3 ช.เพชรเกษม 110 แยก 1,2,3 สวัสดิการ 1 ช.9 ช.เพชรเกษม 77 แยก 1-14 ช.เพชรเกษม 108/2 และวันที่ 14 ก.พ. 64 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 ช.7 เริ่มปากซอยถึงโค้งของเก่า หมู่บ้านศรีเพชร มังขวา ช.เพชรเกษม 110 ชุมชนสามัคคี 4-6 ช.กำนันเฉลิม สวัสดิการ 1 ช.1 ช.เพชรเกษม 77 แยก 3-2 ช.เพชรเกษม 108 แยก 9 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตประเวศ วันที่ 10 ก.พ. 64 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม (สุเหร่าสวนหลวง) ถ.อ่อนนุช ช.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.27 ถ.ศรีนครินทร์ ช.สุภาพงษ์ 4-5 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านเบอเกอร์มินาคาเฟ่ ถึงหน้าร้านอาหารมูนาตามลิ่ง ถ.สุขาภิบาล 2 ช.8 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ช.42 ถึง ช.50 และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตสายไหม วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 10.30 น. ณ ถ.สุขาภิบาล 5 บริเวณทางเข้าสถานีขนถ่ายมูลฝอยสายไหม

เขตธนบุรี วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 05.00-13.00 น. บริเวณ ถ.เทอดไทยจากซอยเทอดไทย 23 ถึงแยกตลาดมะลิทอง และจุดพักขยะแขวงตลาดพลู และแขวงดาวคะนอง เวลา 08.30-12.00 น. ถ.อินทพิทักษ์ ทั้งสองฝั่ง และวันที่ 16 ก.พ. 64 เวลา 05.00-13.00 น. ถ.เทอดไทย จากสามแยกบางยี่เรือ ถึงสะพานข้ามคลองบางน้ำจืด และจุดพักขยะแขวงลำแหร เวลา 08.30-12.00 น. สวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624-5

เขตสาทร วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คูน้ำแยกลำประโดงกิ่งจันทน์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7214, 7215, 7216, 7217 /

(ปชส...เขต รายงาน)

หนองแขมจัดโครงการเทศกาลอาสาจรรยา พาน้องข้ามถนน

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับเจ้าพนักงานจราจรอำนวยความสะดวกจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนในระยะเวลาเร่งด่วน 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนประชานำรุง โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนครินทรธรรมวิมล โรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เดือน ก.พ. 64 วันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. และช่วงเย็น 15.00-16.00 น. ตามโครงการเทศกาลอาสาจรรยา/พาน้องข้ามถนน ปี 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2421 6400

(สุณิศ...เขตหนองแขม รายงาน)

วังทองหลวงตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นายปารุส อรหัตมานัส ผู้อำนวยการเขตวังทองหลวง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย และชุมชนในพื้นที่ โดยในวันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 09.00–12.00 น. บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 87 ถึงคลองทรงกระเทียม โดยตรวจความเรียบร้อยของมิวการจราจร ทางเท้า การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ต้นไม้สาธารณะ ผ่าท่อระบายน้ำ ปัญหาขยะและซากกรรต เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955

----- (ปชส...เขตวังทองหลวง รายงาน)

ภาษีเจริญและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ วันที่ 16 ก.พ. 64 ณ ชุมชนหลัง ม.สยาม และวันที่ 19 ก.พ. 64 ชุมชนซอยเพชรเกษม 40 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618–6619

เขตประเวศ วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 09.30–15.00 น. ณ มัสยิดดารุ้ลมุตตาทากีน ซ.อ่อนนุช 53 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

สาทรและหนองแขมจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

เขตสาทร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ตลาดคุณหญิงบุญมี และตลาดแสงจันทร์

เขตหนองแขม นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพ ออกตรวจสุ่มลักษณะด้านกายภาพ ตรวจความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร (SI 2) และตรวจหาสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 10 ก.พ. 64 ณ ตลาดนัดคุณตาพลอย และวันที่ 11 ก.พ. 64 ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

----- (ปชส...เขต รายงาน)